

สรุปผลการประชุมมอบนโยบายสำคัญแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. การป้องกันและ แก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM_{2.5}</p>	<p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} โดยบูรณาการมาตรการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยขับเคลื่อน ๓ มาตรการ ได้แก่ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระดับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM_{2.5} ซึ่งกำหนดไว้ ๔ ระดับ ได้แก่</p> <p>๑.๑ ระดับที่ ๑ เป็นระดับที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} มีค่าไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายในความรับผิดชอบให้ครบถ้วนตามสภาวะการณปกติ เช่น กระทรวงคมนาคมต้องตรวจสอบสภาพยานพาหนะเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่มีสาเหตุมาจากการคมนาคมขนส่ง ฝ่ายปกครอง (นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน) ต้องกำกับดูแลและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผาในที่โล่ง เป็นต้น</p> <p>๑.๒ ระดับที่ ๒ เป็นระดับที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} มีค่าระหว่าง ๕๑ - ๗๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กำหนดให้ทุกหน่วยงานยกระดับมาตรการต่าง ๆ ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สถานการณ์อาจยืดเยื้อและรุนแรงขึ้นหากไม่มีมาตรการจัดการแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่ชัดเจน</p> <p>๑.๓ ระดับที่ ๓ เป็นระดับที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} มีค่าระหว่าง ๗๖ - ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยได้ดำเนินการมาตรการในระดับที่ ๒ แล้ว แต่สถานการณ์ฝุ่นละอองยังไม่ลดลงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองอย่างเข้มงวด</p>	<p>สนผ.สป./ปภ./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๔ ระดับที่ ๔ เป็นระดับที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} มีค่ามากกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยได้ดำเนินมาตรการในระดับที่ ๓ แล้ว แต่สถานการณ์ฝุ่นละอองยังไม่ลดลง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา โดยอาจมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} ขึ้นในระดับจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยให้ศูนย์บัญชาการดังกล่าวรายงานผลการดำเนินงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบเป็นรายวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะนำข้อมูลที่ได้รับมาสรุปในภาพรวมเพื่อนำเสนอรัฐบาลทราบต่อไป</p> <p>๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการป้องกันและลดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดใน ๔ แหล่งสำคัญ ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง การเผาในที่โล่ง การก่อสร้าง และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบ เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อควบคุมพื้นที่หรือแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือมีผลกระทบต่อประชาชน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น</p> <p>๔. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยการขอความร่วมมือจากประชาชนควบคุมไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} เช่น การรณรงค์ให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การส่งเสริมการเดินทางไปด้วยกันในเส้นทางเดียวกัน (Car Pool) การหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ชี้แจงถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาฝุ่นละอองซึ่งนำไปสู่การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p>	<p>สนผ.สป./ปภ./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ปภ./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ปภ./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๕. ขอแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบว่า จังหวัดสามารถดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยได้ โดยเน้นผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นอันดับแรก ทั้งนี้ หากต้องดำเนินการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้กำกับการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานงาน รวมทั้งสื่อสารสร้างความเข้าใจ ตลอดจนจัดส่งข้อมูลเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็ก PM_{2.5} ไปยังจังหวัด ทั้งนี้ ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สนผ.สป./ปก./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ปก./ ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. การป้องกัน และแก้ไขปัญห ภัยแล้ง</p>	<p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ทั้งน้ำเพื่อการเกษตร และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค ประปาท้องถิ่น และประปาหมู่บ้าน) โดยสำรวจพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ และแนวทางในการแก้ไขปัญห ตามแบบฟอร์มที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด พร้อมทั้งรายงานข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทั้งนี้ รัฐบาลจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือต่อไป</p> <p>๒. ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ องคมนตรีจะมีการประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จากนั้นองคมนตรีจะได้เดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ต่อไป</p> <p><u>ประเด็นเพิ่มเติมของรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายเชษฐา โมสิกรัตน์)</u></p> <p>๑. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดส่งแบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ภัยแล้งไปยังจังหวัด โดยให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ระหว่างการเร่งรัดให้จังหวัดจัดทำข้อมูล</p> <p>๒. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานขอข้อมูลสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น เพื่อนำมาประมวลผลร่วมกับข้อมูลสถานการณ์น้ำของจังหวัด และสรุปเป็นข้อมูลสถานการณ์น้ำในภาพรวม ก่อนจัดส่งให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง</p>	<p>ปก./สส./กปน./ กปก./ทุกจังหวัด</p> <p>ปก./ทุกจังหวัด</p> <p>ปก./ปก./สส./ กปน./กปก./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. การบริหารจัดการขยะ</p>	<p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการบริหารจัดการขยะตามแผนงานที่กำหนดอย่างรวดเร็วและโปร่งใส ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้</p> <p>๑.๑ ต้นทาง ต้องรณรงค์ให้ผู้สร้างขยะดำเนินการตามหลัก 3R หรือ ๓ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) รวมทั้งแยกขยะก่อนทิ้ง ตลอดจนทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาขยะทะเล ซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศและการประกอบอาชีพของชาวประมงในพื้นที่</p> <p>๑.๒ กลางทาง ต้องดำเนินการจัดเก็บขยะแบบแยกประเภทและแยกวัน รวมทั้งรณรงค์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยจัดให้มีถังขยะในที่สาธารณะ ๒ ประเภท คือ ถังขยะทั่วไป และถังขยะรีไซเคิล</p> <p>๑.๓ ปลายทาง ควรดำเนินการกำจัดขยะโดยการเผาเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงาน โดยดำเนินการตามกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Cluster) ๒๖๒ กลุ่ม และนำขยะเข้าสู่โรงไฟฟ้า ซึ่งภายใน ๑ จังหวัด ควรมีโรงไฟฟ้า ๑ แห่ง ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารือร่วมกันและดำเนินการตามระเบียบ/แนวทางที่กำหนด โดยในปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงพลังงาน จำนวน ๑๑ โครงการ</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการบริหารจัดการจัดการขยะในพื้นที่ที่มีปัญหาเป็นพิเศษ เช่น พื้นที่เกาะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น โดยอาจดำเนินการในรูปแบบของเชื้อเพลิงขยะ (RDF : Refuse Derived Fuel)</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้าน Supply ทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่าย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ต้องรับรู้ปัญหาและดำเนินการแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการนำยาเสพติดเข้าสู่ในพื้นที่ ตลอดจนดำเนินมาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้าน Demand โดยการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเดิมให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก และการป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน เพื่อลดจำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติด</p>	<p>สนผ.สป.(กภพ.)/ ปค./พช./สถ./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. การบูรณาการ สร้างการรับรู้ สู่ชุมชน	<p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร รวมทั้งกลไกในพื้นที่ เช่น นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว การประชาม เป็นต้น โดยถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ใฝ่ใจความ</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้อมูลข่าวสารจากทุกกระทรวงไปสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การป้องกันโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดี และทำให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ทั้งนี้ ถือเป็น การขับเคลื่อนบทบาทของชุมชนในการสร้างสังคมที่ดี ร่วมกับสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา</p>	ศส.สป./สน.สป./ ทุกจังหวัด
๖. การดำเนินงาน ของศูนย์ ดำรงธรรม	ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยิ่งของประชาชน โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้ช้อยุติโดยเร็ว	ศตธ.มท./ปค./ทค./ ทุกจังหวัด
๗. โครงการ จิตอาสา พระราชทาน	ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางความคิดของประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาสาธารณสุขประโยชน์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย	สนผ.สป.(กปพ.)/ ปค./สถ./ปภ./ ทุกจังหวัด

ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข</p>	<p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข โดยอาศัยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณสุข ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขกลางได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาที่เกิดสาธารณสุข</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในกรณีที่เกิดสาธารณสุขขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งให้มีการกำหนดแผนการปฏิบัติ ตลอดจนดำเนินการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ ให้จัดทำรายงานข้อมูลด้านสาธารณสุขให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยสรุปนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป</p> <p>๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งก่อนประกาศภัยและหลังประกาศภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสามารถขอยกเว้นการดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ได้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อจำกัดในการช่วยเหลือประชาชนให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาติดขัดเกี่ยวกับระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใดขอให้หารือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขโดยเร็ว</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. การให้ความสำคัญกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p>	<p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยดำเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล อย่างน้อยแห่งละ ๕๐ คน รวมทั้งขอให้จัดส่งรายชื่อชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติไปยังกรมการปกครอง ซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการจัดฝึกอบรมตามแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ต่อไป</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งครัวพระราชทานทันทีเมื่อเกิดสาธารณสุขขึ้นในพื้นที่ โดยสามารถขอรับการสนับสนุนรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขเขตในพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัดสามารถจัดตั้งครัวพระราชทานต่อเนื่องได้ หากประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนหรืออยู่ในช่วงการฟื้นฟูภายหลังจากเกิดสาธารณสุข</p>	<p>สนพ.สป./สส./ปภ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. การใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาและดำเนินการตามหนังสือข้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ทราบ หากพบข้อจำกัดในการดำเนินการขอให้แจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบ</p>	<p>กค.สป./ทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เรียบร้อยภายในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่มีข้อจำกัดเชิงนโยบายขอให้แจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อนำเรียนผู้บริหารพิจารณาต่อไป</p> <p>๒. หากมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่สามารถตัดสินใจได้เดินทางไปพบกลุ่มมวลชนในพื้นที่และขอให้ดูแลอำนวยความสะดวกให้เรียบร้อย โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดการขยายผลไปในทางอื่น รวมทั้งขอให้รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งรายละเอียดแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.
 กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
 ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓